

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

## แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

22

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

16

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2567

จำนวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

22

100.00%

จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

16

100.00%

วันที่ส่งรายงาน

14 ก.พ. 67

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่ จะพัฒนา	รอบการ ประเมิน
1	นายศิลปกิจ บุญโพธิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา	เครื่องมือการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายศิลปกิจ บุญโพธิ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์			พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning		2
2	นายปัญญาวัฒน์ ไสกา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายศิลปกิจ บุญโพธิ์	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายปัญญาวัฒน์ ไสกา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์			เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน HR (HR Tech)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning		2
3	นางเกศวดี โคตรภูเวียง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายศิลปกิจ บุญโพธิ์	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางเกศวดี โคตรภูเวียง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์			การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ	ทำงานเป็นทีม	e-Learning		2
4	นางสาวสุภาวดี เลียงชัยศิริ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายศิลปกิจ บุญโพธิ์	Google Tools เพื่อการพัฒนางาน	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาวสุภาวดี เลียงชัยศิริ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์			การพัฒนาศักยภาพผู้ควบคุมงาน GHPS และ HACCP ตามระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ รุ่น 1	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning		2
5	นางสาวปาจรรย์ ห่มขวา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายศิลปกิจ บุญโพธิ์	Google Tools เพื่อการพัฒนางาน	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาวปาจรรย์ ห่มขวา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์			การพัฒนาศักยภาพผู้ควบคุมงาน GHPS และ HACCP ตามระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ รุ่น 1	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning		2
6	นายวรวิยะ ผลารักษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายศิลปกิจ บุญโพธิ์	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายวรวิยะ ผลารักษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์			จิตสำนึกสาธารณะ	จิตอาสา/บริการ	e-Learning		2
7	นายมานอชญ์ บุญรอด	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายมานอชญ์ บุญรอด	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนสุขภาพสัตว์			จิตสำนึกสาธารณะ	จิตอาสา/บริการ	e-Learning		2
8	นายวีระพัฒน์ เฟื่องพา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายมานอชญ์ บุญรอด	วัยเก่า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายวีระพัฒน์ เฟื่องพา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนสุขภาพสัตว์			จิตสำนึกสาธารณะ	จิตอาสา/บริการ	e-Learning		2
9	นางสาวอรพรรณ อัจคำภา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายมานอชญ์ บุญรอด	การออกแบบบริการภาครัฐ (Government Digital Service Design)	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาวอรพรรณ อัจคำภา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ส่วนสุขภาพสัตว์			ความรู้ความเข้าใจกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับบริการภาครัฐระดับ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning		2
10	นายมานะศักดิ์ สุดจริง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายมานอชญ์ บุญรอด	การออกแบบบริการภาครัฐ (Government Digital Service Design)	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายมานะศักดิ์ สุดจริง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	ส่วนสุขภาพสัตว์			ความรู้ความเข้าใจกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) สำหรับบริการภาครัฐระดับ	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning		2
11	นายพงษ์วิสิน สิมมาทัน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายมานอชญ์ บุญรอด	Microsofe Office Excel 2016	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายพงษ์วิสิน สิมมาทัน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ส่วนสุขภาพสัตว์			การให้บริการที่เป็นเลิศ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning		2
12	นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	ข้าราชการ	นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรม	คิดค้น/ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์			ความคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา	ทักษะการคิด	e-Learning		2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่ จะพัฒนา	รอบการ ประเมิน
13	นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูผาเต็น	นักวิชาการสํวบาลชำนาญการ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปกครอง	ข้าราชการ	นายอิทธิพัทธ์ จํารัสบุญทริฎญ์	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูผาเต็น	นักวิชาการสํวบาลชำนาญการ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปกครอง			การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	ภาษา	e-Learning		2
14	นายสด ศรีวรมย์	นักวิชาการสํวบาลปฏิบัติการ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปกครอง	ข้าราชการ	นายอิทธิพัทธ์ จํารัสบุญทริฎญ์	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายสด ศรีวรมย์	นักวิชาการสํวบาลปฏิบัติการ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปกครอง			การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	ภาษา	e-Learning		2
15	นายณรงค์ศักดิ์ บณพิมาย	เจ้าพนักงานสํวบาลปฏิบัติการ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปกครอง	ข้าราชการ	นายอิทธิพัทธ์ จํารัสบุญทริฎญ์	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายณรงค์ศักดิ์ บณพิมาย	เจ้าพนักงานสํวบาลปฏิบัติการ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปกครอง			การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	ภาษา	e-Learning		2
16	นางสาวพรณิฎย์ มงคลสิริภัทร	เจ้าพนักงานสํวบาลปฏิบัติการ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปกครอง	ข้าราชการ		การทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาวพรณิฎย์ มงคลสิริภัทร	เจ้าพนักงานสํวบาลปฏิบัติการ	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปกครอง			เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้าน HR (HR Tech)	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning		2
17	นางสุกัญญา วิเชียรกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปกครอง	ข้าราชการ	นางสาวเอวานิฎย์ บุริรักษา	ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People)	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ก.พ.-ก.ย.67	1
	นางสุกัญญา วิเชียรกร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปกครอง			การสอนงาน (Coaching)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning		2
18	นางนาริณฑฎ้า ตรงคง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปกครอง	ข้าราชการ	นางสุกัญญา วิเชียรกร	Digital Literacy	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ก.พ.-ก.ย.67	1
	นางนาริณฑฎ้า ตรงคง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปกครอง			การพัฒนาตนเองและผู้อื่น และสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร	ทำงานเป็นทีม	เรียนรู้ด้วยตนเอง		2
19	นางภรภัทร ลวดเหลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปกครอง	ข้าราชการ	นางสุกัญญา วิเชียรกร	วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ก.พ.-ก.ย.67	1
	นางภรภัทร ลวดเหลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปกครอง			ศิลปะในการเขียนและแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning		2
20	นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรรม์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ข้าราชการ	นางสาวเอวานิฎย์ บุริรักษา	วัยใส ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรรม์	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป			เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน HR (HR Tech)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning		2
21	นางสุนิฎดา ดอนอ่อนเข้า	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ข้าราชการ	นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรรม์	วัยใส ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสุนิฎดา ดอนอ่อนเข้า	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป			เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน HR (HR Tech)	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning		2
22	นางสาวพิรยา ทองรุ่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปกครอง	ข้าราชการ	นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรรม์	วัยใส ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาวพิรยา ทองรุ่ง	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปกครอง			เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน HR (HR Tech)	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning		2
23	นางพนิดา โพธิยา	นักจัดการงานทั่วไป	ฝ่ายบริหารทั่วไป	พนักงานราชการ	นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรรม์	วัยใส ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางพนิดา โพธิยา	นักจัดการงานทั่วไป	ฝ่ายบริหารทั่วไป			ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning		2
24	นางสาวกิงกัญญา ไซยชาติ	นักจัดการงานทั่วไป	ฝ่ายบริหารทั่วไป	พนักงานราชการ	นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรรม์	วัยใส ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาวกิงกัญญา ไซยชาติ	นักจัดการงานทั่วไป	ฝ่ายบริหารทั่วไป			เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน HR (HR Tech)	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning		2
25	นางสาวสุภัทตรา พงษ์พรรณมา	นิติกร	ฝ่ายบริหารทั่วไป	พนักงานราชการ	นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรรม์	วัยใส ฉลาดรู้เน็ต	ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาวสุภัทตรา พงษ์พรรณมา	นิติกร	ฝ่ายบริหารทั่วไป			เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน HR (HR Tech)	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning		2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่ จะพัฒนา	รอบการ ประเมิน
26	นายเอนก รักษาภักดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ฝ่ายบริหารทั่วไป	พนักงานราชการ	นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรรม	วัยใส ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายเอนก รักษาภักดี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ฝ่ายบริหารทั่วไป			เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานHR (HR Tech)	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning		2
27	นางกริณีรัตน์ดา ไตรธิเลน	เจ้าพนักงานธุรการ	ส่วนสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายมาโนชญ์ บุญรอด	วัยใส ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางกริณีรัตน์ดา ไตรธิเลน	เจ้าพนักงานธุรการ	ส่วนสุขภาพสัตว์			เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานHR (HR Tech)	จิตอาสา/บริการ	e-Learning		2
28	นางอุไรวรรณ เกาตะกู	พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายศิลป์กิจ บุญโพธิ์	วัยเก๋า ฉลาดรู้เน็ต	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางอุไรวรรณ เกาตะกู	พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์			จิตสำนึกสาธารณะ	จิตอาสา/บริการ	e-Learning		1
29	นางสาวรุจิราภรณ์ ห่องบุตรศรี	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายศิลป์กิจ บุญโพธิ์	การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาวรุจิราภรณ์ ห่องบุตรศรี	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์			จิตสำนึกสาธารณะ	จิตอาสา/บริการ	e-Learning		2
30	นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายอิทธิพัทธ์ จรรย์บุญธิริญ	Google Tools เพื่อการพัฒนางาน	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาวเบญจมาศ มุ่งโนนบ่อ	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์			จิตสำนึกสาธารณะ	ภาษา	e-Learning		2
31	นางน้ำทิพย์ ไตรธิเลน	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายอิทธิพัทธ์ จรรย์บุญธิริญ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางน้ำทิพย์ ไตรธิเลน	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์			การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	ภาษา	e-Learning		2
32	นายอภิรักษ์ณัฏฐ์ แสนสิงห์	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายอิทธิพัทธ์ จรรย์บุญธิริญ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายอภิรักษ์ณัฏฐ์ แสนสิงห์	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์			การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning		2
33	นางสาววศินี ภูทองพลอย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายอิทธิพัทธ์ จรรย์บุญธิริญ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นางสาววศินี ภูทองพลอย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์			การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ	ภาษา	e-Learning		2
34	นายสุรัฐชัย ครุจำนงค์	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายอิทธิพัทธ์ จรรย์บุญธิริญ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายสุรัฐชัย ครุจำนงค์	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์			การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	ภาษา	e-Learning		2
35	นายสีบุกุล แก้วเหล่ายุ่ง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายอิทธิพัทธ์ จรรย์บุญธิริญ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายสีบุกุล แก้วเหล่ายุ่ง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์			การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	ภาษา	e-Learning		2
36	นายวิทยา สืบคำ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์	พนักงานราชการ	นายอิทธิพัทธ์ จรรย์บุญธิริญ	การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ม.ค.-ส.ค.67	1
	นายวิทยา สืบคำ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์			การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	ภาษา	e-Learning		2
37	นายณที คล้ายคลึง	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนสุขภาพสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์	พนักงานราชการ	นางสุกัญญา วิเชียรกร	Digital Literacy	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ก.พ.-ก.ย.67	1
	นายณที คล้ายคลึง	นักวิชาการสัตวบาล	ส่วนสุขภาพสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์			การพัฒนาตนเองและผู้อื่น และสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร	ทำงานเป็นทีม	หมุนเวียนงาน		2
38	นายบรรจง มูลตรีดี	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	ส่วนสุขภาพสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์	พนักงานราชการ	นางสุกัญญา วิเชียรกร	Digital Literacy	การใช้เทคโนโลยี	e-Learning	ก.พ.-ก.ย.67	1
	นายบรรจง มูลตรีดี	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	ส่วนสุขภาพสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์			การพัฒนาตนเองและผู้อื่น และสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร	ทำงานเป็นทีม	หมุนเวียนงาน		2